



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์ **คมชัดลึก**
วันที่ **๑๒** เดือน **เมษายน** พ.ศ. **๒๕๕๓** หน้า **๗**

ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมส่งมอบความสุขสู่เกษตรกรตลอดปี 2559 โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ 3 โครงการ คือ 1.โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 2.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และ 3.การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดสรรปริมาณน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 22 จังหวัดกลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ 122.56 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน 45,535 แห่ง

มีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 1,047 ราย ทำให้เกษตรกรและประชาชนมีน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์น้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต กรมได้ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองได้ โดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยมาร์ล และโดโลไมท์ ในการพัฒนาพื้นที่ดินที่มีปัญหาแก่เกษตรกรจำนวน 574 ตัน ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ในการปลูกพืชพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินจำนวน 126 ตัน และ

มอบแหล่งน้ำชุมชน-ปัจจัยการผลิต ช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้ง

นายสรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินโครงการ “ส่งความสุขสู่เกษตรกร” ผ่าน 3 โครงการหลัก คือ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ได้ดำเนินการขุดสระน้ำให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 12,089 ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่าย 2,500 บาทต่อบ่อ ภาครัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 17,800 บาทต่อบ่อ และภายหลังจากขุดสระน้ำแล้วเสร็จมีการจัดอบรมผู้ใช้น้ำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับสระน้ำในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานด้านการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงปลา และการใช้ประโยชน์บริเวณรอบขอบบ่อในการเพาะปลูก

ตลอดจนการดูแลรักษาสระน้ำและคุณภาพน้ำ ทางด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างสระเก็บน้ำ จำนวน 3 แห่ง และขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทางการเกษตร 5 แห่ง

สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพและผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยทั้ง 3 โครงการนี้คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 1 แสนราย และจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ผ่านช่วงวิกฤติภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินย้ำด้วยว่า กระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การนำของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งนี้เป็นอย่างมาก โดยได้สั่งการให้กรมลงพื้นที่สำรวจว่าตรงจุดไหนที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ จะได้ดำเนินการโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ให้รับเสนอรายชื่อเพื่อจะได้วางแผนในการดำเนินการหรือจะดำเนินการของบเพิ่มเติมให้กับรัฐมนตรีได้อนุมัติต่อไป รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าทางกรมพัฒนาที่ดินไม่ละทิ้งเฉพาะแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ยังมีโครงการแหล่งน้ำชุมชน โดยกรมพัฒนาที่ดินพร้อมที่จะสร้างเก็บกักน้ำให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น